





สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

24 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
สถานการณ์ประจำวัน - สถานการณ์ในประเทศ 24 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 607 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,677,697 ราย เสียชีวิต 14 ราย เสียชีวิตสะสม 32,706 ราย รักษาหายเพิ่ม 745 ราย รักษาหายสะสม 4,639,908 ราย ยังรักษาอยู่ 8,083 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 619,609,628 (+31,271) ราย 6,538,804 (+77) ราย รักษาหาย 599,498,874 (+123,699) ราย	
ประเด็นสำคัญ 1. แกลงยุบ ศบค. - ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, thestandard, INN, thaibps, 77kaoded, js100, ch7) - นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ประกอบการสามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ และ สร. ปรับให้โควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ จึงเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งยกเลิกประกาศและคำสั่งที่ ครม. ได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยให้มีผลวันที่ 30 กันยายนเป็นต้นไป ถือเป็นกาสิ้นสุด ศบค. - แผนการดำเนินงานหลังจากไม่มี ศบค. แล้ว จะใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งได้เห็นชอบแผนการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้มาตรการครองเตียงยังอยู่ในกลุ่มสีเขียว สามารถรองรับได้ ส่วนการดำเนินงานหลังสิ้นสุด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะมีคณะกรรมการวัคซีน และคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภาคใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ทำหน้าที่ต่อรวมถึงดูแลเรื่องการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สยามรัฐ, mcof, INN) ทีวีช่อง ThaiPBS, NBT - นายอนุทินชาญ วีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ให้สัมภาษณ์ว่า หลังยกเลิกประกาศพรก.ฉุกเฉิน มีแผนรองรับทั้งมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติได้ประชุมเมื่อ 21 ก.ย. ที่ผ่านมา ใน พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ จะไม่ใช้คำว่าโรคประจำถิ่นซึ่งเป็นภาษาที่แพทย์ใช้ ส่วนเรื่องยาเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด ใช้หลักจดทะเบียนเป็นยาที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ ซึ่งยังไม่สามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (topnews, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 7, ThaiPBS - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. กล่าวว่าที่ประชุม ศบค. มีมติยกเลิกพรก.ฉุกเฉินแล้ว ส่วนพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ ที่จะมีการปรับแก้ นั้น ยังอยู่ในการพิจารณาในขั้นตอนการออกกฎหมายของกฤษฎีกา ขณะนี้สามารถใช้ พรบ.ควบคุมโรคติดต่อที่ยังไม่ได้แก้ไขไปก่อนได้ และมีแผนรับมือหากอนาคตมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยใช้แผนสีเขียว สีเหลือง ซึ่งประเมินตามจำนวนผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาและผู้เสียชีวิตตามเกณฑ์ที่กำหนด มีมาตรการกำหนดในแต่ละยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ศบค. ยังคงเน้นให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโดยง่าย 2. เตรียมยกเลิกสถานพยาบาลชั่วคราวรักษาโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, soudhitalk, amarintv, hfocus, news1live) ทีวีช่อง ThaiPBS - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีการอนุญาตเปิดสถานพยาบาลชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล เพื่อแบ่งเบาภาระการครองเตียงใน รพ. ทั้งระบบการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation)/ ที่ชุมชน (Community Isolation) ฮอสปิเทล (Hospital) และโฮเทล ไอโซเลชัน (Hotel Isolation) ทั้งนี้ หลังจากปรับโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง สถานพยาบาลชั่วคราวจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการต่อ เนื่องจากผู้ป่วยลดน้อยลง และส่วนใหญ่ใบอนุญาตสถานพยาบาลชั่วคราวสำหรับโควิด 19 จะหมดอายุในสิ้นเดือนกันยายนนี้ คงไม่มีการต่ออายุอีก ให้ดำเนินการได้จนหมดผู้ป่วยที่รักษาอยู่ แต่หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นการจะเปิดสถานพยาบาลชั่วคราวจะต้องมาขออนุญาตและออกประกาศใหม่ ซึ่งหากมีความจำเป็นทางคณะกรรมการสถานพยาบาลก็จะพิจารณา 3. วัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, hfocus, natontv, soudhitalk, ch3plus, thebangkokinsight) ทีวีช่อง NBT	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า จากข้อมูลวิชาการทั่วโลกบ่งชี้ว่า ขณะนี้เป็นช่วงท้ายของการระบาด โครonavirus ไม่มีความรุนแรงอีกต่อไป ส่วนงานด้านสาธารณสุข ขณะนี้ไทยสามารถควบคุมสถานการณ์โรคได้แล้ว สำหรับแผนการฉีดวัคซีนและวัคซีนเข็มกระตุ้นในปี 65 ถือว่าจัดสรรอย่างเพียงพอแล้ว เหลือเพียงปี 66 ที่ต้องรอกลุ่มนักวิชาการพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดเข็มกระตุ้น ซึ่งอาจอยู่ที่ 6 เดือนหรือ 1 ปี</p> <p>4. คำแนะนำดูแลตัวเองต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, js100, acnews, thaipbs, amarintv, 77kaoded, newtv, voicetv)</p> <p>- นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษา ศบค. ให้สัมภาษณ์ว่า โควิดเปลี่ยนเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง แต่ยังไม่ถึงกับโรคประจำถิ่น ประชาชนยังต้องดูแลตนเอง เพราะยังมีรายงานผู้ติดเชื้ออยู่ 30,000 - 40,000 ราย และขอย้ำเรื่องวัคซีนโควิด 19 ว่า มีประโยชน์ 3 ระดับ ระดับที่ดีที่สุด คือ ป้องกันเชื้อเข้าตัว ระดับที่สอง คือ ป้องกันแพร่เชื้อไปคนอื่น ส่วนระดับสาม คือ ป้องกันเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตถึง 90% อีกทั้งถ้าฉีดกระตุ้นเข็ม 3-4 จะป้องกันลดโควิดได้ แต่ตอนนี้เข็มกระตุ้นของประชาชนทั้งประเทศยังไม่ถึง 50% ดังนั้น ต้องทำให้ได้อย่างน้อยเข็ม 3 ก็ยังดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, soudhitalk)</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ศิริราชพยาบาล พบคนไทยมีภูมิต่อโควิดแล้ว 91% และเชื่อว่าภูมิกันติดไปจนถึงปลายปีนี้ได้เกิน 70% นั่นคือการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ตัวเลขการติดเชื้อลดลง แต่ก็ต้องระมัดระวังตัวกันต่อ ทั้งนี้ ในปีหน้าที่ภูมิกันติดจะได้เวลาตกลงมาก จึงต้องมีวัคซีนรุ่นใหม่มาช่วยกระตุ้นกันอีก 1-2 เข็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Thira Worratanarat โพสต์คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ดังนี้ 1. ติดเชื้อแล้วยังควรแยกตัวจากผู้อื่น 7-10 วัน หรือจนกว่าจะไม่มีอาการ และตรวจ ATK ซ้ำ เมื่อได้ผลลบจึงค่อยมาทำงานหรือใช้ชีวิต โดยป้องกันตัวเคร่งครัดจนครบ 14 วัน 2. หมั่นอัปเดตข้อมูลให้รู้เท่าทันสถานการณ์ระบาดทั่วโลก 3. หาความรู้ที่ทันสมัย ทั้งเรื่องวัคซีน ยา และเรื่องโรค โดยรับข่าวสารจากต่างประเทศและแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ ระบุที่มา และตรวจสอบได้ 4. ตระหนักถึงความจริงว่าโรคโควิด 19 ยังระบาดทั่วโลก แม้เป็นขาลง แต่ยังไม่สิ้นสุด และมีโอกาสปะทุซ้ำได้ และ 5. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. หลอกรับซื้อต้นกระท่อมอ้างส่งให้รัฐมนตรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, sanook)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวประชาชนหลายรายแจ้งความดำเนินคดีกับหญิงรายหนึ่ง อ้างตนเป็นเจ้าของนำรัฐ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ก.เกษตรและสหกรณ์ หลอกลวงรับซื้อต้นกระท่อม เพื่อส่งให้รัฐมนตรีในรัฐบาล ทั้งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รรมว.คมนาคม เป็นการหลอกลวง ยืนยันว่าทั้ง 2 รัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการกระทำดังกล่าว ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่อาจส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินได้</p> <p>2. งานวิชาการกัญชาพิษณุโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก.สุดส์ปดาร์, ไทยรัฐ)</p> <p>- บรรยาการการจัดการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่สอง ที่ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพะพระนครรวมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นไปอย่างคึกคัก ด้าน นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน สสจ.พิษณุโลก ย้ำว่า การจัดงานครั้งนี้เน้นเรื่องการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน อยู่ในความควบคุมของแพทย์ แต่สำหรับเอกชนและประชาชนต้องรอกฎหมายออกมารองรับ และขออนุญาตตามขั้นตอน</p> <p>3. ผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับผลกระทบจากกัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, pptvhd36)</p> <p>- พญ.มณฑนา กิตติพิรัชล รองผอ.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ เผยว่า รพ. ได้มีการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับผลกระทบจากการสูบกัญชาเพิ่มมากขึ้น ทั้งกรณีผู้ป่วยจิตเวชเดิมที่อาการคงที่แล้วสูบกัญชาจนกระตุ้นอาการกำเริบ กับกรณีที่สูบกัญชาแล้วทำให้เกิดอาการจิตเวช อาการผิดปกติทางอารมณ์ โดยข้อมูลปี 2564 มีผู้ป่วยนอกของ รพ. 98 คน แต่พบเข้ารับการรักษา 335 ครั้งต่อปี ผู้ป่วยใน 24 คน เข้ารับการรักษา 27 ครั้งต่อปี ส่วนปี 2565 ข้อมูล ม.ค.-ส.ค.ผู้ป่วยนอก 87 คน เข้ารับการรักษา 339 ครั้ง ขณะที่ผู้ป่วยใน 16 คน เข้ารักษา 18 ครั้ง โดยจะให้การรักษาโรคจิตที่เป็นอยู่ร่วมกับการให้เลิกใช้กัญชา และเตรียมความพร้อมครอบครัวให้ช่วยกันดูแลด้วย หากมีปัญหารุนแรงจะให้ อสม. หรือแกนนำชุมชนช่วยดูแล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชชนครินทร์ เผยข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชอาการกำเริบจากการใช้กัญชาแบบสันตนาการมีจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยรายเดิมถูกนำส่งโรงพยาบาลซ้ำหลายรอบ เพราะมีอาการหลอน หูแว่ว ย้ำว่า คนที่มีโรคทางจิตเวชเป็นกลุ่มต้องห้าม ไม่ควรใช้กัญชา</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mcof, thailandplus, prd.go)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ให้ระมัดระวังภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ การจมน้ำ ไฟฟ้าช็อต และสัตว์มีพิษกัดต่อย พร้อมแนะวิธีป้องกันโดยเน้นไม่ให้เดินลุยน้ำบริเวณน้ำไหลเชี่ยวสำรวจมุมอับของบ้านเป็นประจำ ป้องกันสัตว์มีพิษเข้าไปหลบซ่อน ไม่เดินลุยน้ำเข้าใกล้ปลั๊กไฟ สายไฟ หรือเสาไฟฟ้า และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p>ทิศทางและการดำเนินงานของกรมการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ประชาชาติ</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยทิศทางและแผนการดำเนินงานของกรมการแพทย์ เพื่อมุ่งสู่การแพทย์วิถีใหม่ 1. การกระจายดูแลสุขภาพเปลี่ยนจากผู้ให้บริการเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยกลยุทธ์ "Personal Base ทุกที่ ทุกเวลา" และ 2. การลดความแออัดในสถานบริการ ดูแลผู้ป่วยทุกคนแบบ VIP ทั้งนี้ ได้วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566 -2570) "Total Medical Services Solution Provider" สู่ออกบริการทางการแพทย์แบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน ยกกระดับการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค และการแพทย์ไทย เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย</p>	-
<p>ยาเสพติด “แสบปี”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันในพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พบการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดชนิดใหม่ “แสบปี” มีฤทธิ์คล้ายยาบ้า แต่ความรุนแรงน้อย นักท่องเที่ยวนิยมเพราะเชื่อว่าเมื่อเสพแล้วจะไม่่วงนอน ตื่นตัวตลอดเวลา สามารถเที่ยวสนุกได้ตลอดทั้งคืน ตื่นมาไม่เม้าค้าง เตือนว่าเป็นความเชื่อที่ผิด การเสพสารที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าวิธีใด สามารถทำให้มีอาการประสาทหลอน หวาดระแวง ยิ่งการเสพร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสูบบุหรี่ อาจมีฤทธิ์เสริมให้เกิดการกระทำที่ขาดสติจนอาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สบยช. กล่าวเพิ่มเติมว่า “แสบปี” มีการนำตัวยาเสพติดมาบรรจุในถุงพลาสติก ลักษณะคล้ายถุงยางอนามัย หากไม่สังเกตจะแยกไม่ออก การเสพยาดังกล่าวมีโอกาสนำไปสู่การใช้ยาเสพติดอื่น ๆ ที่ออกฤทธิ์รุนแรงกว่าได้อีก ท้ายที่สุดจะกลายเป็นผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดที่มีอาการเสพติดรุนแรง หรือเป็นโรคจิตเรื้อรัง</p>	-
<p>อาหารเจปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (newtv, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมส่งเสริมเทศกาลกินเจ ตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารเจในขณะบรรจุพร้อมจำหน่าย ผลตรวจไม่พบการปนเปื้อนดีเอ็นเอจากสัตว์ พร้อมแนะวิธีล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้าง 3 วิธี 1. ล้างด้วยน้ำธรรมดาไหลผ่าน 2. แช่น้ำผสมน้ำส้มสายชู 3. ใช้ผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาแช่ทิ้งไว้ 15 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- สถาบันประสาทวิทยา ชี้แจงกรณีที่มีการแนะนำในเรื่องแผ่นแปะช่วยการนอนหลับได้ผลทันทีหลังใช้งาน โดยในปัจจุบันยังไม่มีแผ่นแปะช่วยการนอนหลับดังที่กล่าวอ้างในท้องตลาดที่ได้ผลทางวิชาการยืนยัน และสถาบันประสาทวิทยาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	-
<p>สารเคมีรั่ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ความคืบหน้าเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลในโรงงานอินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จ.นครปฐม ประกอบกิจการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ เส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยสังเคราะห์ ทำให้สารเคมีกระจายฟุ้งไปไกลกว่า 20 กม. ด้าน สสจ.นครปฐม รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากการถูกสารเคมีที่กระจายฟุ้ง 9 ราย รักษาตัวอยู่ที่ รพ.พุทธมณฑล 8 ราย และ รพ.นครชัยศรี 1 ราย มีอาการผื่นคันและอาเจียน ทุกคนปลอดภัยแล้ว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เหตุรถพยาบาลฝ่าไฟแดง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วรวิทย์ เจริญพร ผอ.รพ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เผยถึงกรณี รถพยาบาล รพ.ยางตลาด ฝ่าสัญญาณไฟแดงพุ่งชนคนขับซีรจกัรยานยนต์ กลางสี่แยก อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม ไฟลุกท่วม ล่าสุดคนขับซีรจกัรยานยนต์เสียชีวิต ว่า พร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ส่วนคนขับยังมีอาการเครียดแต่เริ่มดีขึ้นแล้ว</p>	-